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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND tỉnh tại cuộc họp 

Tổ đại biểu về các nội dung trình kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh khóa IX 

   

 

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Quy chế 

hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, từ ngày 28/11/2016 đến 

ngày 30/11/2016, các Tổ đại biểu đã tổ chức họp để thảo luận, đóng góp ý kiến các 

nội dung trình kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh khóa IX. Các vị đại biểu nhất trí cao với 

các báo cáo của HĐND tỉnh; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của UBND tỉnh; các 

báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh trình tại kỳ họp; đồng thời, đại biểu có 

một số ý kiến đóng góp như sau: 

I. Đối với báo cáo hoạt động của Thƣờng trực HĐND tỉnh, các Ban 

HĐND tỉnh 

Các Tổ đại biểu đều thống nhất với báo cáo hoạt động của Thường trực 

HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh. Trong năm với tinh thần cộng đồng trách nhiệm, 

sự nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và tiếp tục đổi mới 

trong hoạt động, HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình công tác năm 2016…Đặc 

biệt, trong năm đã tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; tổ chức hoàn thành 

các kỳ họp trong năm, nhất là kỳ họp thứ nhất để bầu cử các chức danh của HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021...  

Tuy nhiên, đại biểu cũng có một số ý kiến đóng góp như sau: 

- Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh gửi tài liệu phục vụ họp Tổ đại biểu sớm 

hơn, nhất là các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để đại biểu có thời gian 

nghiên cứu, đóng góp toàn diện hơn. 

- Để tạo thuận lợi cho hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu trong thời gian 

tới, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh gửi nội dung trả lời ý kiến,kiến nghị của cử 

tri đến đại biểu sớm, để đại biểu có thời gian nghiên cứu, rà soát lại các vấn đề đã 

được tổng hợp đầy đủ chưa, nội dung trả lời có thỏa đáng không để báo cáo với cử 

tri. 
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II. Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 và 

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2017:  

Các Tổ đại biểu cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND tỉnh tại Báo cáo 

tình hình kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh năm 2016, phương hướng nhiệm 

vụ năm 2017; đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành tích cực, năng động, tập trung của 

UBND tỉnh, sự nỗ lực của các sở, ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tình 

hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, kết quả đạt được khá toàn diện và 

nổi bật trên các lĩnh vực, có 26/28 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết đề ra đạt và 

vượt kế hoạch, các chỉ tiêu còn lại tuy chưa đạt nhưng vẫn tăng hơn so với năm 

2015. Trong đó, đại biểu đánh giá cao sự nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu về tăng 

trưởng kinh tế và thu ngân sách Nhà nước, đặc biệt là sự khắc phục khó khăn của 

các doanh nghiệp nhằm đảm bảo duy trì hoạt động và đóng góp vào nguồn ngân 

sách nhà nước của địa phương. Nhờ cơ chế, chính sách thông thoáng và sự tập 

trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Tỉnh, số doanh nghiệp đăng ký 

thành lập mới và số vốn đăng ký tăng cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển 

chung của tỉnh. 

Bên cạnh đó, đại biểu cũng quan tâm đóng góp ý kiến và kiến nghị một số nội 

dung cụ thể như sau:  

1. Lĩnh vực kinh tế: 

- Xây dựng cơ bản: Theo báo cáo của UBND tỉnh và thẩm tra của Ban Kinh 

tế - Ngân sách, tính đến 09/11/2016, tổng giá trị khối lượng thực hiện đầu tư công 

năm 2016 đạt 69,1% kế hoạch và ước đến 31/12/2016 thực hiện đạt 104,5% kế 

hoạch đề ra. Tuy nhiên, để đạt được kết quả trên thì giữa năm 2016 Tỉnh phải điều 

hòa vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện từng dự án, điều này cho thấy công tác lập kế 

hoạch, phân bổ vốn đầu tư công ngay từ đầu năm chưa sát thực tế và thực tiễn, vấn 

đề này còn diễn ra hàng năm. Do đó, đề nghị UBND tỉnh đánh giá thêm nguyên 

nhân hạn chế liên quan đến giải ngân vốn đầu tư do yếu tố chủ quan và có giải 

pháp khắc phục trong thời gian tới. 

- Trong năm 2017, UBND tỉnh cần tập trung các giải pháp quyết liệt hơn 

trong việc giải quyết thu nợ đọng thuế; chủ động tháo gỡ những khó khăn của 

doanh nghiệp trong đầu tư, kinh doanh nhằm đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu về 

thu, chi ngân sách của địa phương. Trong thu hút đầu tư, đề nghị Tỉnh cần hạn chế 

thu hút mới các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và sử dụng nhiều lao 

động.  

- Tăng tính dự báo, dự lường trước tình trạng vé số điện toán phát triển mạnh 

có sự tác động đến nguồn xổ số kiến thiết truyền thống của tỉnh; từ đó đảm bảo sự 

bố trí, cân đối hợp lý các nguồn ngân sách chi cho các lĩnh vực đầu tư từ nguồn xổ 

số kiến thiết.  
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- Tỉnh Bình Dương có hệ thống đường sông nhiều nhưng chưa được khai thác 

hết tiềm năng hiện có. Do vậy, đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần có đánh giá năng 

lực hệ thống đường thuỷ và định hướng trong thời gian tới. 

- Trong năm 2016, tình trạng ngập úng cục bộ xảy ra ở nhiều khu vực trên địa 

bàn tỉnh, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống, sinh hoạt của người 

dân, gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa 

việc đầu tư xây dựng, cải tạo các hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh. Đối với 

công trình thoát nước Suối Cát, đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí kế hoạch đầu tư 

công trong năm 2017, đồng thời quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước cả vùng 

thượng lưu, từ Đại lộ Bình Dương lên đường ĐT.743 để giải quyết tình trạng ngập 

khu vực này. 

- Tăng cường công tác quản lý, bảo trì, tu sửa hạ tầng giao thông đường bộ, 

nhất là các tuyến đường hư hỏng do nhiều xe tải lưu thông, xuống cấp kéo dài. 

Trong công tác quản lý các công trình đô thị cần lưu ý đảm bảo an toàn các miệng 

hố ga trên đường giao thông, tránh gây nguy hiểm, thiệt hại cho người dân. 

-  Đối với huyện Bàu Bàng:  hiện nay, trên địa bàn huyện có 01 Khu công 

nghiệp – Đô thị Bàu Bàng (với diện tích trên 2.166 ha và Khu công nghiệp Bàu 

Bàng mở rộng với diện tích 1.000 ha, đã thu hút được 84 dự án), lượng công nhân 

lao động lớn nhưng chưa có trường tiểu học trong khu vực để phục vụ nhu cầu học 

tập cho con em công nhân; cơ sở vật chất Trung tâm y tế huyện chưa có (còn  

mượn tạm Trạm y tế xã  Lai Uyên) nên không đảm bảo yêu cầu phục vụ việc khám, 

chữa bệnh cho nhân dân, công nhân lao động trên địa bàn huyện. Do đó, việc đầu 

tư xây dựng Trung tâm y tế huyện (trong đó có Bệnh viên đa khoa quy mô 300 

giường), Trường THCS Trừ Văn Thố và trường tiểu học Bàu Bàng là nhu cầu cấp 

thiết, Tổ Đại biểu đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan ưu tiên bố trí 

vốn đầu tư trong năm 2017;  

+ Do Bàu Bàng là huyện mới, còn nhiều khó khăn,  kiến nghị Tỉnh cho huyện 

được để lại 100% (năm 2017) nguồn thu quyền sử dụng đất của các dự án khu 

công nghiệp để huyện đầu tư xây dựng hạ tầng nói chung, trong đó tập trung đầu tư 

cơ sở vật chất cho lĩnh vực giáo dục, y tế, thể thao ... 

- Hiện nay trên địa bàn huyện Dầu Tiếng hệ thống hạ tầng giao thông  do tỉnh 

và huyện quản lý có nhiều công trình chưa hoàn thành và không đảm bảo an toàn 

cho người tham gia giao thông. Tổ đại biểu kiến nghị UBND tỉnh cân đối nguồn 

vốn năm 2017 để hoàn chỉnh công tác giải tỏa, đền bù hành lang đường bộ đường 

ĐT.744 và hệ thống cống thoát nước ngang cho đường ĐT.744; lượng xe lưu 

thông ngày càng tăng cao, nhất là các loại xe có trọng tải lớn, nhưng hệ thống giao 

thông trên địa bàn huyện Dầu Tiếng chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển. Để 

đảm bảo an toàn giao thông, đề nghị UBND tỉnh có giải pháp mở rộng một số 

tuyến đường mang tính chất tạm thời, mở lề đường mỗi bên 2,5m
2
 bằng đường sỏi 

đỏ để làm đường lánh nạn, nhằm bảo vệ đường hiện hữu, kéo giảm tai nạn giao 

thông. 
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- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 

phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020. 

Đại biểu đề nghị UBND tỉnh sớm có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện để đạt 

mục tiêu đề ra; đề nghị tỉnh thực hiện thí điểm việc đổi đất lấy hạ tầng để thực hiện 

mục tiêu phát triển đô thị, phát triển hạ tầng xã hội. (Tổ Dầu Tiếng) 

   - Về chương trình xây dựng nông thôn mới: theo báo cáo của UBND tỉnh dự 

kiến đến cuối năm thị xã Tân Uyên được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới, đại 

biểu nhận thấy thời gian còn lại ngắn, khó thực hiện đạt kế hoạch đã đề ra. 

- Về vấn đề môi trường, đề nghị UBND tỉnh quan tâm hơn nữa đối với kiến 

nghị của cử tri về việc giải quyết, xử lý các cơ sở, doanh nghiệp vi phạm pháp luật 

môi trường. Cử tri bức xúc trước tình trạng các phản ảnh, kiến nghị của cử tri về 

các doanh nghiệp vi phạm kéo dài và luôn được cơ quan chức năng trả lời về việc 

đã giải quyết, xử lý, nhưng chủ yếu mang tính hành chính và chưa nghiêm khắc 

với mức phạt cao hơn, dẫn đến thực tế các doanh nghiệp vẫn tái diễn vi phạm. Do 

đó, đề nghị các cấp, ngành hữu quan chú trọng công tác thông tin, công khai kết 

quả giải quyết, xử lý đối với các vi phạm về môi trường. Đồng thời chú trọng công 

tác theo dõi các cam kết của doanh nghiệp về thực hiện bảo vệ môi trường; tăng 

cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với các cơ sở, doanh nghiệp vi phạm 

và vi phạm kéo dài. 

Trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, cử tri đã nhiều lần kiến nghị về Công ty 

TNHH Hùng Anh hoạt động sản xuất kinh doanh, xả bùn thải gây ô nhiễm môi 

trường và lấn chiếm đường giao thông nông thôn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, 

việc chăn nuôi, trồng trọt, đi lại của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 

ngành chức năng sớm giải quyết dứt điểm, để người dân trong khu vực ổn định đời 

sống. 

- Đại biểu đề nghị ngành điện cần tăng cường các hình thức thanh toán tiền 

điện; quan tâm hơn thái độ phục vụ khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi trong giao 

dịch, tránh gây phiền hà cho người dân ở một số nơi.  

2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:  

- Đại biểu quan tâm đến tình hình dịch bệnh Zika xảy ra trên địa bàn tỉnh 

nhưng trong báo cáo của UBND tỉnh đánh giá ngắn gọn và phần phương hướng tới 

cũng chưa đề cập nhiều. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng 

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này, đồng thời tuyên 

truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng nâng cao hiệu quả công 

tác tuyên truyền các quy định về chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là  

những quy định mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thời gian qua, cử tri phản 

ánh về việc điều trị các bệnh mãn tính bằng bảo hiểm y tế, liệu trình cấp phát thuốc 

uống trong thời gian ngắn hơn trước (trước đây toa thuốc có thể được cấp uống 

trong thời gian 1 tháng), gây mất thời gian cho cử tri phải thường xuyên thăm 

khám; ngành chức năng cần tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu rõ lợi ích 

từ những thay đổi trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.   
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- Đối với trường hợp các bác sĩ ở các cơ sở y tế công lập chuyển công tác 

sang các cơ sở y tế ngoài công lập (9 tháng năm 2016, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 

27 trường hợp), đề nghị UBND tỉnh quan tâm và có chính sách đột phá trong thu 

hút nguồn nhân lực y tế. Đồng thời chuẩn bị tốt đội ngũ y, bác sĩ cho các bệnh viện 

sắp khánh thành trong thời gian tới. 

 - Về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, theo báo các của UBND tỉnh đánh 

giá, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, tuy nhiên qua tiếp xúc 

cử tri, người dân chưa yên tâm, thực phẩm sử dụng hàng ngày được buôn bán tràn 

lan trên thị trường không đảm bảo vệ sinh, thực phẩm độc hại, khó nhận biết. Đề 

nghị các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm bảo vệ 

sức khỏe của nhân dân. 

- Về Giáo dục: qua phản ánh của cử tri về việc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu 

cầu các trường mua thêm một số sách tham khảo (ngoài bộ sách Giáo khoa theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) mà trong đó có một số sách do cán bộ 

ngành giáo dục tỉnh biên soạn (sách địa lý, lịch sử), có những loại sách học sinh 

mua nhưng không sử dụng vì đã học qua, gây lãng phí, tốn kém cho người dân. Đề 

nghị Sở Giáo dục và Đào tạo có giải thích để cử tri hiểu rõ.   

3. Lĩnh vực nội chính: 

 - Về thực hiện cải cách hành chính: hiện nay vẫn còn một số đơn vị chưa 

thực hiện tốt, còn nhiều trường hợp hồ sơ trễ hạn theo quy định, gây phiền hà cho 

người dân, nhất là thủ tục trên lĩnh vực đất đai. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo, kiểm tra, chấn chỉnh; quan tâm hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, 

nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ, tác phong làm việc của bộ phận cán bộ, công 

chức, nhân viên tại các chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện 

để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.  

 Riêng Tổ đại biểu huyện Bàu Bàng, đề nghị Tỉnh chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt 

động của chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, cụ thể như sau: 

+ Phân công lãnh đạo, nhân viên trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn một cách khoa học, hợp lý. 

+ Tổ chức tốt việc tiếp công dân, hướng dẫn các thủ tục hành chính về đăng 

ký đất đai; xem xét, giải quyết phù hợp, thỏa đáng về kinh phí đo đạc đối với các 

trường hợp đã nộp, cấp giấy chứng nhận QSDĐ trước đây (thuộc huyện Bến Cát), 

nay do có sự điều chỉnh về diện tích đất phải đo đạc lại. 

+ Việc phối hợp với các cơ quan tư pháp của huyện trong đo đạc đất đai, trích 

lục hồ sơ đất đai phục vụ các hoạt động tố tụng (Tòa án, Thi hành án dân sự) trong 

thời gian qua nhiều trường hợp còn chậm trễ, tồn đọng, ảnh hưởng đến hoạt động 

của các cơ quan tư pháp và quyền lợi của người dân cần chấn chỉnh, khắc phục. 

- Về công tác thanh tra: trong báo cáo có đánh giá “...đã giải quyết dứt điểm 

nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài...”, nhưng đại biểu còn 

băn khoăn vì trên thực tế, đối với một số vụ việc đã được giải quyết nhưng người 
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dân vẫn tiếp tục đến các điểm tiếp dân, điểm tiếp xúc cử tri để khiếu nại, có nơi 

còn gây mất trật tự, cần có biện pháp giải quyết dứt điểm. 

- Về an ninh quốc phòng: phạm pháp về kinh tế, ma túy, môi trường tăng là 

điều đáng lo ngại; tình hình an ninh, trật tự còn diễn biến phức tạp, tình trạng trộm 

cướp liều lĩnh, trộm cắp vặt ở đối tượng trẻ gia tăng..., gây tâm trạng hoang mang, 

lo lắng trong nhân dân. Kiến nghị các ngành chức năng tiếp tục quan tâm, tăng 

cường các biện pháp kiềm chế;  tăng cường lực lượng phối hợp tuần tra, nhất là đối 

với 2 phường Hòa Phú, Phú Tân; tăng cường công tác quản lý, phối hợp các đoàn 

thể tuyên truyền, giáo dục, tạo điều kiện giải quyết việc làm...nhất là đối với các 

đối tượng tội phạm được ân xá về tại địa phương.  

III. Các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp: 

- Đại biểu có ý kiến: Đối với các dự thảo nghị quyết đã dự kiến thông qua tại 

kỳ họp giữa năm 2016 nhưng để lại và đến kỳ họp này cũng chưa trình HĐND 

thông qua, đề nghị UBND tỉnh rà soát và có giải trình cụ thể.  

- Các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3, các Tổ đại biểu có ý kiến cụ thể 

như sau: 

1. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của 

HĐND tỉnh năm 2017. 

Đề nghị bổ sung thêm vào chương trình kỳ họp giữa năm 2017: Thông qua 

Đề án đề nghị công nhận thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại I. 

2. Đối với một số dự thảo Nghị quyết về:  

+ Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

+ Chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng. 

+ Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân 

sách và số bổ sung cân đối ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố năm 2017 và 

thời kỳ ổn định 2017 – 2020; 

+Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 

2017 và thời kỳ 2017 – 2020. 

+ Kế hoạch đầu tư công năm 2017: 

 Cơ quan soạn thảo chưa tiếp thu, chỉnh sửa thể thức theo như các báo cáo 

thẩm định của Sở Tư pháp. Đề nghị rà soát, chỉnh sửa để đảm bảo đúng quy định. 

3. Đối với dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2017: Trong phần đánh giá về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2016, có nêu: “Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đã được quản lý hiệu quả” là 

chưa phù hợp. Đề nghị sửa lại như sau: ”Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đã 

được quản lý khá tốt”. 

4. Dự thảo Nghị quyết về Dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách 

năm 2017. 

Đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần phân tích cụ thể các nguồn thu thuộc thẩm 

quyền của tỉnh trên địa bàn từng huyện, thị xã, thành phố.  
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5. Dự thảo Nghị quyết về Quy định tặng thưởng “Huy hiệu Vì sự nghiệp 

xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương”: 

Có 2 nhóm ý kiến:  

(1) Thống nhất theo ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế là mức tiền thưởng đối 

với Huy hiệu của tỉnh là 1,5 lần mức lương cơ sở.  

Bởi vì:  

+ Nhằm đảm bảo tính tương thích so với mức tiền thưởng của các hình thức 

khen thưởng đã được pháp luật quy định. Ví dụ như: Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở; Huy chương các loại (như Huy 

chương quân kỳ quyết thắng, Huy chương vì an ninh Tổ Quốc, Huy chương chiến 

sỹ vẻ vang) được thưởng 1,5 lần; Kỷ niệm chương của Bộ, ban, ngành, đoàn thể 

trung ương được thưởng không quá 0,6 lần. 

+ Hơn nữa, theo đối tượng và tiêu chuẩn được xét tặng Huy hiệu thì số 

lượng người được đề nghị xét tặng là rất nhiều. Tại cuộc họp thẩm tra của Ban 

Pháp chế, đại diện Sở Tài chính cũng thống nhất với mức tiền thưởng là 1,5 lần; 

Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự thảo nghị quyết này 

cũng thống nhất với đề nghị của Ban Pháp chế là giảm xuống còn 1,5 lần mức 

lương cơ sở là hợp lý. 

(2) Thống nhất mức tiền thưởng theo đề nghị của UBND tỉnh trình là 3 lần 

mức lương cơ sở cho tương xứng với công sức của cá nhân được nhận huy hiệu.  

6. Dự thảo Nghị quyết về Quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 – 

2020. 

Có 2 nhóm ý kiến: 

(1) Thống nhất theo ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách là không thống nhất 

UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh giao cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết 

định danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khác tại địa phương (khi có 

phát sinh).  

(2) Thống nhất theo đề nghị của UBND tỉnh, đề nghị HĐND tỉnh giao cho 

Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh 

tế - xã hội khác tại địa phương (khi có phát sinh).  

7. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2017. 

Đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần xem xét lại tính hiệu quả của việc bố trí 

nguồn vốn cho các dự án năm 2016; xem xét tính hợp lý của các dự án năm 2017.  

8. Dự thảo Nghị quyết về quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ 

hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp. 

Tổ đại biểu Dĩ An cơ bản thống nhất ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế về quy 

định một số chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp. 

Tuy nhiên không thống nhất với ý kiến của Ban Pháp chế về mức chi cho hoạt 

động giám sát. Đề nghị thực hiện mức chi cho hoạt động giám sát theo đề nghị của 

Ban Kinh tế - Ngân sách. 
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9. Dự thảo Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn 

quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021. 

Đại biểu đề nghị: khi ban hành, thực hiện chính sách này cần bổ sung thêm 

quy định về công tác kiểm tra giám sát, chế tài; quy định cơ quan đầu mối kiểm tra, 

giám sát để thực hiện chính sách có hiệu quả thiết thực.  

Đại biểu đề nghị bổ sung loại cây bưởi da xanh, cây cam thuộc xã Tam Lập, 

An Thái huyện Phú Giáo vào Đối tượng, phạm vi, thời gian thụ hưởng chính sách 

nhằm khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo định hướng của 

Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Phú Giáo nhiệm kỳ 2015 -2020. 

Đề nghị mở rộng phạm vi hỗ trợ trên địa bàn các xã ven sông Sài Gòn thuộc 

thị xã Bến Cát.  

10. Dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án, công trình thuộc diện thu 

hồi đất trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Đại biểu thống nhất với phần thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách là đề nghị 

HĐND tỉnh xem xét, thông qua việc không thực hiện và đưa ra khỏi danh mục thu 

hồi đất năm 2016 đối với 56 công trình, dự án với diện tích là 653,97 ha do không 

có khả năng thực hiện. Sau khi HĐND tỉnh thông qua, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

các ngành, địa phương thông báo rộng rãi cho người dân được biết để thực hiện 

các quyền lợi của mình.  

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp của các Tổ đại biểu 

về các nội dung trình kỳ họp thứ 3– HĐND tỉnh khóa IX, Thường trực HĐND tỉnh 

báo cáo HĐND tỉnh./. 

 
 Nơi nhận:   
- Thường trực HĐND tỉnh;  

- UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP. HĐND tỉnh; 

- Phòng TH; 

- Lưu: VT.                 

 

 
  

 


